

KỶ HỢP THỨ BẢY QUỐC HỘI KHÓA XIV...

(Tiếp theo trang 1)

bào hiểm y tế, bảo hiểm tai nạn lao động mà bị ốm đau, tai nạn được xác định là tai nạn lao động hoặc bị chết thì được Nhà nước bảo đảm.

Cuối giờ làm việc buổi sáng, Quốc hội nghe trình bày tờ trình, báo cáo thẩm tra về đề nghị Quốc hội phê chuẩn việc bổ nhiệm Thẩm phán Tòa án nhân dân tối cao. Sau đó, các đoàn đại biểu Quốc hội thảo luận về đề nghị Quốc hội phê chuẩn việc bổ nhiệm Thẩm phán Tòa án nhân dân tối cao.

Buổi chiều, Quốc hội làm việc tại hội trường với 3 nội dung: thứ nhất, nghe báo cáo tiếp thu, giải trình ý kiến đại biểu Quốc hội và tiến hành biểu quyết thông qua Nghị quyết về phê chuẩn quyết toán ngân sách nhà nước năm 2017; thứ hai, nghe báo cáo tiếp thu, giải trình ý kiến đại biểu Quốc hội và biểu quyết thông qua Nghị quyết về Chương trình xây dựng luật, pháp lệnh năm 2020, điều chỉnh Chương trình xây dựng luật, pháp lệnh năm 2019; thứ ba, Quốc hội tiến hành thảo luận tại hội trường về dự án Luật Thư viện.

KHẢO SÁT XÂY DỰNG...

(Tiếp theo trang 1)

Phát biểu tại hội nghị, đồng chí Phó Chủ tịch UBND tỉnh yêu cầu trong thời gian tới Cục Thống kê tỉnh tiếp tục đẩy mạnh công tác tuyên truyền, phổ biến và thực hiện nghiêm túc các văn bản pháp lý về thống kê đã được ban hành, đặc biệt là Luật Thống kê năm 2015 và các văn bản dưới luật; nâng cao trách nhiệm của các sở, ban, ngành, huyện, thành phố trong công tác phối hợp với ngành Thống kê thực hiện đầy đủ hệ thống chỉ tiêu thống kê cấp tỉnh, bảo đảm thu thập thông tin, tổng hợp, công bố, sử dụng các chỉ tiêu thống kê trên địa bàn tỉnh chính xác, khách quan và phù hợp với tình hình thực tế của địa phương. Tăng cường công tác tập huấn, đào tạo nghiệp vụ thống kê, phương pháp tính các chỉ tiêu thống kê theo quyết định của Tổng cục Thống kê. Ứng dụng công nghệ thông tin, truyền thông, xây dựng phần mềm quản lý công tác thu thập, tổng hợp, công bố thông tin thuộc hệ thống chỉ tiêu thống kê cấp tỉnh, huyện và các hoạt động thống kê khác...

GÓP Ý KIẾN VÀO DỰ THẢO...

(Tiếp theo trang 1)

phương thức lãnh đạo của Đảng, nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của tổ chức đảng và đảng viên; tạo sự đồng bộ, liên thông trong hoạt động của các cấp ủy đảng; phát huy vai trò giám sát của cán bộ, đảng viên và nhân dân. Việc ban hành Quy định làm căn cứ để cấp ủy huyện xây dựng quy chế làm việc; làm cơ sở để kiểm tra, giám sát, đánh giá đối với cấp ủy, ban thường vụ cấp ủy huyện.

Tại hội nghị, các đại biểu cơ bản thống nhất với bố cục và nội dung dự thảo Quy định đồng thời đóng góp một số ý kiến tập trung vào tiêu đề và nội dung câu chữ văn bản sao cho chặt chẽ. Sau khi nghe các địa phương đóng góp ý kiến vào dự thảo Quy định, đồng chí Mai Văn Chính, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Trưởng ban Tổ chức Trung ương cảm ơn những ý kiến, đóng góp của các đại biểu. Đồng chí Phó Trưởng ban Tổ chức Trung ương đề nghị tổ biên tập tiếp thu các ý kiến để bổ sung, hoàn thiện dự thảo Quy định trước khi trình Ban Bí thư Trung ương xem xét, quyết định.

12 học sinh Thái Bình đạt giải tại cuộc thi Cầu lạc bộ toán tuổi thơ toàn quốc

Trong ba ngày 8 - 10/6, tại thành phố Đà Nẵng đã diễn ra cuộc thi Cầu lạc bộ toán tuổi thơ toàn quốc năm 2019 với sự tham gia của 28 tỉnh, thành phố.

Cuộc thi năm nay gồm 3 nội dung: thi cá nhân, thi tiếp sức toán và du lịch toán học. 12 đội có thành tích tốt nhất sẽ được tham gia phần thi du lịch toán học. Các đội sẽ phải đi đến 6 thành phố gồm: Hà Nội, Nam Định, Thanh Hóa, Vinh, Huế và Thành phố Hồ Chí Minh để giải các bài toán. Đến với cuộc thi, các thí sinh ngoài việc được trao đổi thêm kỹ năng làm việc nhóm còn được thử sức trong lĩnh vực Toán tiếng Anh.

Kết thúc ba ngày thi, 100% học sinh Thái Bình tham dự đều giành huy chương, trong đó cấp tiểu học có 4 huy chương vàng, 2 huy chương bạc; cấp THCS có 3 huy chương vàng, 3 huy chương bạc. Đặc biệt, có 2 học sinh đạt số điểm cao nhất cuộc thi.

DẶNG ANH

Kết thúc vòng bảng I giải bóng đá thiếu niên và nhi đồng toàn quốc năm 2019

Sau một tuần thi đấu, giải bóng đá thiếu niên và nhi đồng toàn quốc năm 2019 vòng bảng I diễn ra tại Thái Bình đã khép lại.

Ở giải thiếu niên, cùng với đội Hà Nội, đội Bamboo Airways Thái Bình đã lọt vào vòng chung kết. Ở lứa tuổi nhi đồng, 3 đội nhất bảng là Thái Nguyên, Hà Nội, Tuyên Quang đã lọt vào vòng chung kết. Đội bóng đá nhi đồng Bamboo Airways Thái Bình xếp thứ nhì bảng, việc vào vòng chung kết sẽ phải phụ thuộc vào điểm và hiệu số bàn thắng của các đội nhì ở các bảng khác đang thi đấu trên toàn quốc.

16 đội bóng lứa tuổi thiếu niên, nhi đồng đến từ các tỉnh, thành phố trên cả nước đã mang đến cho khán giả những trận đấu hấp dẫn, sôi nổi đầy kịch tính.

NHƯ HOÀNG

THÔNG BÁO

Về việc đăng ký hoạt động của doanh nghiệp đấu giá tài sản

Tên công ty đấu giá tài sản: **CÔNG TY ĐẤU GIÁ HỢP DANH LẠC HỒNG**

(Được chuyển đổi từ Công ty TNHH Lạc Hồng, mã số thuế 1000758980, mã số doanh nghiệp: 1000758980)

Địa chỉ: Số 28, phố Phan Bội Châu, tổ 18, phường Lê Hồng Phong, thành phố Thái Bình, tỉnh Thái Bình;

Giấy đăng ký hoạt động số: 05/TP-ĐKKHĐ - Cấp ngày: 21/05/2019

Nơi đăng ký hoạt động: Sở Tư pháp tỉnh Thái Bình.

Giám đốc: Nguyễn Đức Chục

Chứng chỉ hành nghề đấu giá: 633/TP/ĐG-CCHN

Công ty đấu giá hợp danh Lạc Hồng xin trân trọng thông báo.

CẦN THIẾT PHẢI BAN HÀNH...

(Tiếp theo trang 1)

sản lượng thịt bò đạt 7.883 tấn, tốc độ tăng bình quân giai đoạn 2013 - 2018 đạt 26,25%/năm. Toàn tỉnh hiện có khoảng 60 điểm giết mổ trâu, bò nhỏ lẻ phục vụ nhu cầu tiêu dùng cho người dân trong tỉnh với khoảng 5.355 tấn thịt bò/năm. Để ngành chăn nuôi phát triển hiệu quả và bền vững, Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn xây dựng dự thảo đề án phát triển đàn trâu, bò thịt thương phẩm theo chuỗi liên kết tỉnh Thái Bình giai đoạn 2019 - 2025 với mục tiêu phát triển đàn trâu, bò thương phẩm theo chuỗi liên kết chặt chẽ, có năng suất, chất lượng, giá trị và hiệu quả cao, an toàn thực phẩm và bảo vệ môi trường

theo chuỗi liên kết và phát triển được khoảng 25.000 - 28.000 nông hộ, trang trại chăn nuôi trâu, bò tham gia chuỗi liên kết. Tại cuộc họp, các đại biểu tập trung thảo luận, đóng góp ý kiến về bố cục, nội dung đề án để việc triển khai thực hiện mang tính khả thi cao. Phát biểu kết luận, đồng chí Đặng Trọng Thành, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh ghi nhận sự cố gắng, nỗ lực của ngành Nông nghiệp trong việc xây dựng dự thảo đề án; đồng thời, nhấn mạnh việc ban hành đề án là rất cần thiết, phù hợp với tình hình hiện nay. Cùng với việc thống nhất tên đề án là phát triển đàn bò thương phẩm theo chuỗi liên kết giai đoạn 2019 - 2025, đồng chí Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh cũng gợi ý một số nội dung cần chỉnh sửa

sinh thái trên cơ sở ứng dụng tiến bộ khoa học kỹ thuật vào chăn nuôi và khai thác, phát huy mạnh mẽ các tiềm năng, lợi thế của địa phương, góp phần đẩy mạnh chuyển đổi cơ cấu chăn nuôi theo hướng hiệu quả, bền vững và chuyển đổi sinh kế cho người chăn nuôi, bảo đảm an sinh xã hội trong bối cảnh diễn biến phức tạp của các bệnh dịch đang gây thiệt hại nặng nề cho người chăn nuôi lợn trên địa bàn tỉnh. Theo đó, mục tiêu đến hết năm 2020, đàn trâu, bò của tỉnh đạt 70.000 - 75.000 con trở lên; đến hết năm 2025, tổng đàn trâu, bò đạt hơn 180.000 con, xây dựng được 8 trang trại "lõi" trở lên đầu tư chăn nuôi trâu, bò

theo chuỗi liên kết và phát triển được khoảng 25.000 - 28.000 nông hộ, trang trại chăn nuôi trâu, bò tham gia chuỗi liên kết.

Tại cuộc họp, các đại biểu tập trung thảo luận, đóng góp ý kiến về bố cục, nội dung đề án để việc triển khai thực hiện mang tính khả thi cao.

Phát biểu kết luận, đồng chí Đặng Trọng Thành, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh ghi nhận sự cố gắng, nỗ lực của ngành Nông nghiệp trong việc xây dựng dự thảo đề án; đồng thời, nhấn mạnh việc ban hành đề án là rất cần thiết, phù hợp với tình hình hiện nay. Cùng với việc thống nhất tên đề án là phát triển đàn bò thương phẩm theo chuỗi liên kết giai đoạn 2019 - 2025, đồng chí Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh cũng gợi ý một số nội dung cần chỉnh sửa

trong đề án, cụ thể bổ sung phần đánh giá thực trạng và sự cần thiết chăn nuôi đại gia súc hiện nay trên địa bàn tỉnh; về mục tiêu phải làm thay đổi được cơ cấu sản xuất nông nghiệp và ngành chăn nuôi, đưa ngành chăn nuôi là ngành sản xuất chính trong nông nghiệp; nghiên cứu lại mục tiêu cụ thể cho phù hợp với tình hình thực tế hiện nay; về giải pháp, phải bám vào cơ chế, chính sách để phục vụ cho nội dung của đề án, các chính sách sau khi ban hành đề án, trước mắt trong năm 2019 tỉnh sẽ tập trung xây dựng 2 trang trại "lõi" ở các huyện Quỳnh Phụ và Vũ Thư để phát triển, kêu gọi các doanh nghiệp trong tỉnh quan tâm đầu tư hỗ trợ người nông dân phát triển đàn bò, góp phần giải quyết khó khăn cho người chăn nuôi trong giai đoạn hiện nay, từ đó giữ vững ổn định và củng cố sự tăng trưởng của ngành Nông nghiệp, thúc đẩy tăng trưởng kinh tế của tỉnh.

về chăn nuôi bò sẽ do đồng chí Chủ tịch UBND huyện làm trưởng ban... Đồng chí Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh giao Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn trên cơ sở kết luận tại cuộc họp và ý kiến của các đại biểu dự họp để chỉnh sửa dự thảo đề án, trình Ban Thường vụ Tỉnh ủy xem xét; đồng thời, thống nhất lại mục tiêu cụ thể cho phù hợp với tình hình thực tế hiện nay; về giải pháp, phải bám vào cơ chế, chính sách để phục vụ cho nội dung của đề án, các chính sách sau khi ban hành đề án, trước mắt trong năm 2019 tỉnh sẽ tập trung xây dựng 2 trang trại "lõi" ở các huyện Quỳnh Phụ và Vũ Thư để phát triển, kêu gọi các doanh nghiệp trong tỉnh quan tâm đầu tư hỗ trợ người nông dân phát triển đàn bò, góp phần giải quyết khó khăn cho người chăn nuôi trong giai đoạn hiện nay, từ đó giữ vững ổn định và củng cố sự tăng trưởng của ngành Nông nghiệp, thúc đẩy tăng trưởng kinh tế của tỉnh.

Tăng cường kiểm tra, xử lý vi phạm nồng độ cồn

Thời gian qua, số vụ tai nạn giao thông (TNGT) và số người tử vong có liên quan đến rượu, bia trên địa bàn cả nước nói chung, Thái Bình nói riêng có chiều hướng gia tăng. Do đó, để hạn chế số vụ TNGT thì việc xử lý các hành vi vi phạm về nồng độ cồn đối với người tham gia giao thông được Công an tỉnh xác định là biện pháp quan trọng.

Thượng tá Phạm Thanh Tiến, Trưởng phòng Cảnh sát giao thông (CSGT), Công an tỉnh cho biết: Trước những tiềm ẩn TNGT do rượu, bia gây ra, lãnh đạo Công an tỉnh đã chỉ đạo Phòng CSGT và công an các huyện, thành phố xây dựng kế hoạch tập trung kiểm soát, xử lý theo chuyên đề về vi phạm nồng độ cồn trên phạm vi toàn tỉnh. Để phát hiện, xử lý các trường hợp vi phạm đạt hiệu quả, lực lượng CSGT đã tổ chức tuần tra, kiểm soát vào các giờ cao điểm, các buổi tối, các ngày nghỉ, ngày lễ. Cùng với biện pháp phạt tiền, tước giấy phép lái xe, các trường hợp vi phạm nồng độ cồn đều bị lực lượng CSGT lập hồ sơ, gửi thông báo

về địa phương, cơ quan, đơn vị người vi phạm. Phòng CSGT đã tham mưu Công an tỉnh triển khai kế hoạch tuyên truyền, vận động người dân nghiêm chỉnh chấp hành Luật Giao thông đường bộ và các quy định của pháp luật về bảo đảm trật tự an toàn giao thông đường bộ, nhất là tác hại của việc sử dụng rượu, bia khi điều khiển phương tiện giao thông. UBND tỉnh ban hành quyết định cấm cán bộ, công chức, viên chức sử dụng rượu, bia trong giờ hành chính và khi tham gia giao thông. Ban An toàn giao thông tỉnh đã phát hàng nghìn tờ rơi, treo khẩu hiệu, pa nô, áp phích có nội dung tuyên truyền về tác hại của rượu, bia đối với người điều khiển phương tiện giao thông; thông báo rộng rãi mức xử phạt với người tham gia giao thông vi phạm nồng độ cồn.

Đại úy Nguyễn Hồng Linh, Đội trưởng Đội Tuyên truyền, Phòng CSGT, Công an tỉnh cho biết: Chuyên đề xử lý vi phạm nồng độ cồn là một trong những giải pháp tích cực, đồng bộ nhằm hạn chế những hành vi, vi phạm về bảo đảm trật tự an toàn giao

thông. Chúng tôi sẽ tiếp tục duy trì và tăng cường lực lượng cũng như phương tiện để xử lý, tập trung vào các giờ cao điểm và ngày cao điểm. Thời điểm đầu triển khai chuyên đề đã có khá nhiều lái xe có nồng độ cồn vượt quy định bị xử phạt. Nhưng sau một thời gian, người dân đã dần ý thức được vấn đề này, số người vi phạm giảm dần. Tuy nhiên, vẫn còn nhiều người bất chấp quy định của pháp luật, coi thường tính mạng của người khác đã sử dụng rượu, bia nhưng vẫn lái xe, mặt khác việc xử lý nồng độ cồn đối với người điều khiển phương tiện giao thông hiện đang gặp một số khó khăn từ chính sự thiếu hợp tác của những người vi phạm. Nhiều người điều khiển phương tiện giao thông không chấp hành yêu cầu kiểm tra nồng độ cồn như cố tình lảng tránh khi lực lượng chức năng yêu cầu thổi vào máy đo nồng độ cồn hoặc cố tình không chịu thổi. Đặc biệt, nhiều người do sắn có hơi men trong người, không làm chủ bản thân có những lời nói quá khích, thiếu tôn trọng lực lượng thực thi nhiệm vụ...



Lực lượng cảnh sát giao thông kiểm tra nồng độ cồn đối với người điều khiển phương tiện.

Để bảo đảm tính răn đe đối với người vi phạm, lực lượng CSGT kiên quyết xử lý mọi đối tượng vi phạm theo đúng quy định của pháp luật: năm 2018 đã lập biên bản xử phạt 377 trường hợp lái xe vi phạm nồng độ cồn, trong đó xe khách 3, xe tải 45, xe con 229, xe mô tô 100 trường hợp; 5 tháng đầu năm 2019 đã phát hiện, xử lý 155 cồn như cố tình lảng tránh khi lực lượng chức năng yêu cầu thổi vào máy đo nồng độ cồn hoặc cố tình không chịu thổi. Đặc biệt, nhiều người do sắn có hơi men trong người, không làm chủ bản thân có những lời nói quá khích, thiếu tôn trọng lực lượng thực thi nhiệm vụ...

pháp nghiệp vụ, xử lý người điều khiển phương tiện giao thông vi phạm nói chung và vi phạm nồng độ cồn nói riêng. Trong đó, cùng với công tác tuần tra, kiểm soát tại các tuyến đường trọng điểm như quốc lộ, tỉnh lộ, lực lượng công an sẽ tăng cường xử lý các vi phạm trên các tuyến từ thành thị đến nông thôn nhằm góp phần hạn chế TNGT. Cùng với đó, các tổ chức đoàn thể cần tăng cường tuyên truyền các quy định của pháp luật về vi phạm nồng độ cồn đối với người điều khiển phương tiện giao thông, từng bước hình thành thói quen "đã uống rượu, bia không lái xe".

NGUYỄN TÙNG

Kiến Xương

Những hình ảnh đẹp - chưa đẹp

Những ngày này trên khắp các ngã đường của huyện Kiến Xương đã xuất hiện nhiều hình ảnh đẹp nên thơ tạo cảnh quan môi trường xanh, sạch, đẹp. Song

ngược lại cũng có những hành động chưa đẹp của người dân như tình trạng đốt rơm rạ hay phơi thóc ngay trên đường quốc lộ, các tuyến giao thông liên xã, liên thôn ảnh hưởng

ng nghiêm trọng tới người tham gia giao thông. Một số hình ảnh trong những ngày hè ở các địa phương.

NHÓM PHÓNG VIÊN



Trên khắp các cánh đồng nhiều máy gặt cỡ lớn đã đưa vào sử dụng giúp người dân thu mùa nhanh chóng.



Các tuyến đường hoa rực rỡ khoe sắc ở hầu hết các xã đều do hội liên hiệp phụ nữ quản lý, chăm sóc.



Kiến Xương tạo nhiều sân chơi bổ ích cho trẻ em trong dịp hè.



Đường Quốc lộ và các tuyến đường liên xã trở thành sân phơi thóc của nhiều hộ dân.



Cầu Đống Đen trên địa bàn thôn Đống Thành, xã Bình Minh xuống cấp nghiêm trọng.



Sông Kiến Giang đoạn qua địa phận xã Bình Minh bị các hộ dân lấn chiếm từ nhiều năm nay.